
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 62 — 62. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um verndaráætlun fyrir Breiðafjörð.

Frá Össuri Skarphéðinssyni.

Hvað líður gerð verndaráætlunar fyrir Breiðafjörð sem ber að gera samkvæmt lögum um
vernd Breiðafjarðar sem samþykkt voru árið 1995?


